

**ด่วนที่สุด**

ที่ ขม ๐๐๑๗.๒/ว ๕๖๕๐



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ขม ๕๐๓๐๐

๕๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยประธานได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑. ขอให้ทุกอำเภอเร่งจัดทำแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยให้วางแผนร่วมกันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์</p> <p>๒. เน้นย้ำให้ทุกอำเภอดำเนินการตามมาตรการ SAVE ๖๐๘ โดยเร่งสร้างความเข้าใจและค้นหากลุ่ม ๖๐๘ ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการป่วยหนักและเสียชีวิต รวมทั้งให้สื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention ด้วย</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๓. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p>
๒	<p>กระบวนการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด - 19</p> <p>เน้นย้ำให้อำเภอทุกอำเภอชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ผู้ป่วยได้รับทราบ ว่าจังหวัดเชียงใหม่ใช้รูปแบบการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 ในรูปแบบ HI และ OP - SI เป็นหลัก รวมถึงแนวทางการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากอาการของผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 ไม่รุนแรงและเพื่อให้ระบบสาธารณสุขเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p>
๓	<p>การกำกับติดตามสถานประกอบการ</p> <p>๑. เน้นย้ำให้ ศปก.อำเภอทุกอำเภอ สุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการในอำเภอต่างๆ ดำเนินการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกอำเภอ ซึ่งจะสามารถขออนุญาตจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ โดยให้ประสานกับศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำในการประเมิน</p>	<p>๑. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๓. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p>
๔	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดตั้ง Hotel Isolation จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้</p> <p>๑. โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ ร่วมกับโรงแรมรอยัลเพนนินซูล่า เชียงใหม่ จำนวน ๒๑๐ เตียง</p> <p>๒. โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับโรงแรมชบา ลานนา โฮเทล จำนวน ๗๖ ห้อง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่แล้ว ผลการประเมินผ่านมาตรฐานของ Hotel Isolation</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์</p> <p>๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๕	<p>แนวทางการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วย ATK</p> <p>กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางในการตรวจ ATK โดยเน้นการตรวจให้แก่กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหรือมีประวัติเสี่ยงเป็นหลัก กรณีที่ไม่มีอาการหรือไม่มีประวัติเสี่ยง ให้ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT เพื่อลดความเสี่ยงในการรับหรือแพร่เชื้อ</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. อำเภอทุกอำเภอ</p>

-----

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕